



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๔๖๘,๖๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



“วิศวกรรมศาสตร์ทำให้ผมคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ” แทนพงศ์ ต้นศลารักษ์ หนึ่งในตัวแทนนิสิตและผู้บัญชาฯ อยุธยา ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 (CU Coronet) บอกหลังจากเขาอิงคำถามไปว่าทำไมจึงเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชายหนุ่มวัย 22 ปี ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมอุตสาหการ บอกว่า ประสบการณ์จากการเป็นประธานนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทำให้เขาได้สัมผัสกับงานหลายรูปแบบ แล้วพบว่าการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้ประหยัดเวลาและทำให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงคิดว่า วิศวกรรมศาสตร์ตอบโจทย์เรื่องความเป็นระบบ และนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ได้ด้วย ประกอบกับการมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่แล้ว จึงทำให้การตัดสินใจเรียนด้านนี้ง่ายขึ้น

“ตอนแรกก่อนสอบผมลังเลว่าจะเลือกคณะบัญชี บริหารดีไหม แต่ว่าพี่สาวเรียนคณะนี้อยู่ก่อนแล้ว จึงคิดว่าน่าจะเรียนต่างออกไป เพื่อให้คนในครอบครัวมีองค์ความรู้และวิธีคิดที่หลากหลาย เผื่อที่จะนำไปใช้กับธุรกิจครอบครัวในอนาคตได้ เพราะงานอุตสาหกรรมก็เป็นเชิงบริหารเหมือนกัน แต่ก็มีความรู้เชิงวิศวกรรมด้วยจึงตัดสินใจเรียนคณะนี้

“การเรียนมหาวิทยาลัยต่างจาก ม.ปลายมาก ผมว่าเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบเป็นเดือนๆ เพราะเรียนค่อนข้างยาก ประกอบกับผมทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็เลยยังต้องบริหารเวลาให้ดี เมื่อปีที่แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็น CU Coronet ซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตในจุฬาฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฟุตบอลประเพณี เช่น งานบำเพ็ญประโยชน์ งานพิธีการในงานฟุตบอลประเพณีก็จะมี อยุธยาพระเกี้ยว อยุธยาถ้วยรางวัล พระราชทาน อยุธยาป้ายมหาวิทยาลัย แต่

เนื่องจากงานฟุตบอลประเพณีมีการเลื่อนมา 1 ปี ปีนี้ตัวแทนนิสิตจึงมีทั้งหมด 24 คน เราจะทำหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปฏิสัมพันธ์กัน ปกติก่อนงานฟุตบอล 1 สัปดาห์เราจะมีการจัดงานเลือดไม่แบ่งสีคือ การบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งครั้งนี้จะจัดงานวันที่ 1 ก.พ. 2558 และงานฟุตบอลประเพณีฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ก.พ.ปีหน้า”

นอกจากการเรียนที่ค่อนข้างหนัก และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่ตารางแน่นเอียด แต่งานอดิเรกของหนุ่มคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

“ผมเปิดอินสตาแกรมรีวิวยาหารชื่อ KINLAG (กินแหลก) เปิดมาหนึ่งปีแต่ทำจริงจังเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ตอนนี้มีผู้ติดตาม 28,000 คน ผมเป็นคนที่ชอบกินจึงทำไอจีนี้ขึ้นมา ซึ่งคนเชิ่บ์ของกินแหลกไปชิมอาหารที่เราออกจะแนะนำ ถ่ายรูปเองก็มีมือถือและกล้องดิจิทัลหนึ่งตัว ผมจะไม่บอกร้านที่เราไปว่าทำรีวิวยาหารอยู่ คนอ่านก็จะได้ทัศนะจากผม



เต็มๆ ไม่ได้อวยเกินไป แรกๆ ก็อยากแซร์ แต่  
พอมีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆ ก็คิดว่าน่าจะ  
ทำให้เป็นกิจลักษณะ และน่าจะต่อยอดต่อไปให้  
เป็นคอมมูนิตี้อของคนชอบกินที่ใหญ่ขึ้นหลังจาก  
เรียนจบ”

เคล็ดลับการเรียนและทำกิจกรรมของ  
แทนพงศ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือตั้งใจทำ  
ทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อที่จะไม่กลับมาเสียใจภายหลัง

“การเรียนก็ต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ก่อน  
จะมีการสอบ ถ้ามีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือ  
เรื่อยๆ ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามในห้อง  
และต้องจดไว้กันลืม ส่วนกิจกรรมภายใน  
มหาวิทยาลัยก็จะทำเต็มที่เช่นกัน งานของกลุ่ม  
ตัวแทนนิสิตฯ จะเยอะและต้องใช้เวลาค่อนข้าง  
มาก มีปัญหาบ้างเป็นปกติของการทำงานร่วมกับ  
คนจำนวนมาก ก็จะมีเรื่องความคิดเห็นไม่ตรง  
กัน แต่ข้อดีคือเราได้แชร์ประสบการณ์ความคิด  
เห็นที่แตกต่างของแต่ละคนและนำมาใช้ในงาน  
ได้ดี”

แทนพงศ์ บอกว่า การเข้ามาเป็นตัวแทน  
นิสิตถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทดลองทำกิจกรรมทั้ง  
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทำให้ค้นพบศักยภาพ  
ด้านอื่นที่ก่อนหน้านี้ไม่มี คือได้ฝึกวางแผนงาน  
ทำให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ  
สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

“เราพยายามดึงข้อดีของแต่ละคนออกมา  
ผมเป็นคนที่พูดตรง แล้วก็เป็นคนที่คิดเป็นระบบ  
ก็จะนำทักษะเรื่องความเป็นระบบของวิศวกรรม  
มาใช้ในการวางแผนก่อนจะทำงาน เพื่อให้เกิด  
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและเพื่อให้ใช้เวลาน้อย  
ที่สุดด้วย

หนึ่งใน CU Coronet ทั้งห้าว่า “ถ้าไม่มี  
อะไรเปลี่ยนแปลงก็วางแผนไว้ว่าหลังเรียนจบก็  
อยากทำงานก่อนสัก 1 ปี เพื่อดูว่าตัวเอง  
ชอบงานสไตล์ไหนจะต่อยอดกินแหลก  
ไปอีก อาจจะทำเป็นเว็บไซต์ หรือว่าทำให้  
ขยายวงกว้างมากขึ้น ต่อยอดแต่จะคง  
คอนเซ็ปต์ว่าไม่รับเงินจากร้านอาหาร เราอาจจะ  
แบ่งเนื้อหาเป็นสัดส่วนระหว่างรีวิวกและ  
โฆษณาให้แยกจากกันชัดเจน ตั้งใจจะเรียน  
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แล้วในปีต่อไปอาจจะ  
เรียนต่อด้านการบริหารจัดการอย่างเต็ม  
รูปแบบ” ■